

Số: 02 /HD-UBBC

Hà Nam, ngày 11 tháng 5 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Về việc lập, bổ sung danh sách cử tri và phương án đảm bảo y tế phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh; Văn bản số 214/HĐBCQG-TT, ngày 08/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản pháp luật có liên quan về công tác bầu cử; quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử;

Để đảm bảo công tác phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch Covid-19, phục vụ an toàn cho cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn việc lập, bổ sung danh sách cử tri và phương án đảm bảo y tế phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn tỉnh như sau:

I. VIỆC LẬP, BỔ SUNG DANH SÁCH CỬ TRI TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri

Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các Tổ bầu cử phối hợp chặt chẽ với cán bộ ở thôn, tổ dân phố khẩn trương thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trong quá trình phát thẻ cử tri cho cử tri trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý các trường hợp cử tri là người lao động trong các khu công nghiệp và sinh viên, học sinh đã rời nơi học tập, công tác để trở về nơi cư trú.

Tổ bầu cử cần xác nhận lại nguyện vọng của cử tri, nhất là cử tri là người tạm trú trên địa bàn, về việc sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử ở nơi đã được ghi tên vào danh

sách cử tri hay bỏ phiếu ở nơi khác. Trường hợp cử tri xác nhận sẽ bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì Tổ bầu cử phát thẻ cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Trường hợp cử tri đề nghị được bỏ phiếu ở nơi khác thì Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập danh sách cử tri để xin cấp Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác, theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Trường hợp đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu (07 giờ ngày 23/5/2021) mà Tổ bầu cử vẫn không thể liên hệ được với cử tri để phát thẻ cử tri do cử tri có tên trong danh sách không có mặt tại nơi đã đăng ký thường trú thì Tổ bầu cử thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xóa tên người đó trong danh sách cử tri.

Ngoài các trường hợp đã được hướng dẫn tại văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/202 của Hội đồng bầu cử quốc gia, cử tri đã được phát thẻ cử tri nhưng sau đó di chuyển đến nơi ở khác và vì lý do dịch bệnh mà không tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, cử tri mang thẻ cử tri đã được phát đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận được đề nghị của cử tri có trách nhiệm thu lại thẻ cử tri mà cử tri đã được cấp trước đó, bổ sung danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri mới để cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn, đồng thời thông báo ngay đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã phát thẻ cử tri cũ để cập nhật vào danh sách cử tri thông tin về việc cử tri đi bỏ phiếu ở nơi khác.

Đối với trường hợp cử tri đã có tên trong danh sách cử tri nhưng chưa nhận được thẻ cử tri mà nay lại có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại địa phương khác nhưng do điều kiện phòng, chống dịch bệnh nên không thể quay về khu vực bỏ phiếu mà mình đã có tên trong danh sách cử tri để xin cấp giấy chứng nhận để tham gia bỏ phiếu ở nơi khác thì có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện bỏ phiếu trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện thuận lợi để cử tri được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn và thông báo ngay đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cử tri đã có tên trong danh sách cử tri trước đó để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Các tổ chức phụ trách bầu cử có biện pháp chỉ đạo, theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình biến động của cử tri trong danh sách cử tri trên địa bàn để có phương án chuẩn bị số lượng hòm phiếu phụ; bổ sung các con dấu “Đã bỏ phiếu” kèm theo hòm phiếu phụ; thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

2. Lập, bổ sung danh sách cử tri đối với người đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời gian sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết cho đến ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã cần thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật và ghi chú rõ các trường hợp cử tri trong danh sách là người đang thực hiện biện pháp cách

ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà để có phương án chuẩn bị phù hợp.

Trường hợp có cử tri thuộc danh sách cử tri trên địa bàn bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung nằm ngoài địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập danh sách cử tri có trách nhiệm nắm thông tin, chủ động lập danh sách cử tri được đưa đi cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung những người này vào danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 34 của Luật bầu cử trong trường hợp đến ngày bầu cử mà những người này vẫn đang thực hiện việc cách ly y tế. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã lập danh sách cử tri ban đầu có trách nhiệm ghi vào danh sách cử tri cùng dòng với họ tên của người đó nội dung ghi chú “*bỏ phiếu ở nơi khác do cách ly y tế*”.

2.1. Việc lập, bổ sung danh sách cử tri đối với người được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật danh sách những người được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn để bổ sung danh sách cử tri trong các trường hợp nêu tại điểm c và tiết 2, điểm d, mục này. Người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật thông tin về các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại cơ sở do mình phụ trách và thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để kịp thời thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri và tạo điều kiện để cử tri tại cơ sở cách ly y tế tập trung thực hiện quyền bầu cử.

b) Trường hợp thời gian cách ly tập trung kết thúc trước ngày bầu cử, thì cử tri trở về nơi cư trú, thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình cư trú về việc hoàn thành cách ly tập trung để được ghi tên bổ sung vào danh sách cử tri, nhận thẻ cử tri và thực hiện bỏ phiếu ở nơi cư trú. Việc thông báo, xuất trình giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, phát thẻ cử tri, thực hiện bỏ phiếu ở nơi cư trú cần tuân thủ nghiêm các quy định đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung song vẫn trong thời gian tiếp tục thực hiện cách ly tiếp tại nhà theo quy định, đảm bảo quy định phòng chống dịch, trong đó đối với những người đến trước ngày bầu cử đảm bảo hết thời gian cách ly và được xét nghiệm không mắc Covid -19 theo đúng các quy định thì thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu tập trung, các trường hợp còn lại bố trí bỏ phiếu qua Hòm phiếu phụ.

c) Đối với các trường hợp mà đến ngày bầu cử vẫn đang trong thời gian cách ly tập trung thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm lập danh sách và thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung.

d) Trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam được cách ly y tế tập trung ngay sau khi nhập cảnh:

-Nếu đã kết thúc thời gian cách ly tập trung trước ngày bầu cử thì thực hiện như điểm b mục này;

- Trường hợp đến ngày bầu cử mà người đó vẫn đang trong thời gian cách ly tập trung thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm đưa thông tin về những người này vào danh sách, thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung.

2.2 Đối với người đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ trong các cơ sở cách ly tập trung vì yêu cầu phòng, chống dịch mà trong ngày bầu cử không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri : thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm tổng hợp danh sách, thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung; đồng thời thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã có tên trong danh sách cử tri ban đầu để ghi vào danh sách cử tri thông tin cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

2.3. Đối với cử tri đang được điều trị bệnh Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tương tự như đối với cử tri được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung nêu ở trên.

II. PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC BỎ PHIẾU BẦU CỬ

1. Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức bỏ phiếu bầu cử tại địa phương không có dịch COVID-19

1.1. Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện

- a) Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- b) Đeo khẩu trang khi tham dự bỏ phiếu bầu cử.
- c) Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh
- d) Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

đ) Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

e) Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của tổ chức phụ trách bầu cử.

g) Thông báo kịp thời với Tổ bầu cử (hoặc tổ chức phụ trách bầu cử) nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

1.2. Đối với tổ chức phụ trách bầu cử

- a) Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện của địa phương.
- b) Kiểm tra vệ sinh môi trường, phun khử trùng phòng chống dịch khu vực bỏ phiếu bầu cử.
- c) Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... trước và sau bỏ phiếu bầu cử hoặc khi cần thiết.
- d) Tăng cường thông khí phòng bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu bầu cử phải mở cửa phòng để tạo sự thông thoáng.
- đ) Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng tại khu vực ra vào, bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh.
- g) Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.
- h) Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”.
- i) Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVID-19.
- k) Bố trí lực lượng đón tiếp, giám sát và đề nghị tất cả những người tham gia bỏ phiếu bầu cử mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào bỏ phiếu bầu cử.
- l) Hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử. Bố trí các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.
- m) Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn y tế cử tri đến bỏ phiếu bầu cử, nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 thì chuyển sang nơi cách ly tạm thời để xử lý theo quy trình, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
- n) Khuyến cáo, hướng dẫn ngồi giãn cách, hạn chế tiếp xúc và tập trung thành nhóm đông người tại khu vực bỏ phiếu bầu cử.
- o) Bố trí phòng cách ly tạm thời cho các trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 với đủ các trang thiết bị phòng hộ cần thiết.
- p) Xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 (các địa phương xây dựng quy trình tiếp nhận, vận chuyển và xử lý trường hợp này, vệ sinh khử khuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử).

q) Dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải và tổng vệ sinh, khử khuẩn theo hướng dẫn sau khi tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

r) Các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử theo quy định thì tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến với các cử tri này cần thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 và hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

2. Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức bỏ phiếu bầu cử tại địa phương có dịch COVID-19

2.1. Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách xã hội.

2.1.1. Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu ở trong 1.1, tại khoản 1, cụ thể:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Đeo khẩu trang khi tham dự bỏ phiếu bầu cử.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

b) Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri.

c) Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

d) Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

2.1.2. Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu ở trong 1.2, tại khoản 1, cụ thể:

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, phun khử trùng phòng chống dịch khu vực bỏ phiếu bầu cử.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà,

phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... trước và sau bỏ phiếu bầu cử hoặc khi cần thiết.

- Tăng cường thông khí phòng bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu bầu cử phải mở cửa phòng để tạo sự thông thoáng.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng tại khu vực ra vào, bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh.

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.

- Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải có dán nhãn "Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2".

- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVID-19.

- Bố trí lực lượng đón tiếp, giám sát và đề nghị tất cả những người tham gia bỏ phiếu bầu cử mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi bỏ phiếu bầu cử.

- Hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử. Bố trí các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

- Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn y tế những người đến họp, cử tri đến bỏ phiếu bầu cử, nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 thì chuyển sang nơi cách ly tạm thời để xử lý theo quy trình, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

- Khuyến cáo, hướng dẫn ngồi giãn cách, hạn chế tiếp xúc và tập trung thành nhóm đông người tại khu vực bỏ phiếu bầu cử.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời cho các trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 với đủ các trang thiết bị phòng hộ cần thiết.

- Xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 (các địa phương xây dựng quy trình tiếp nhận, vận chuyển và xử lý trường hợp này, vệ sinh khử khuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử).

- Dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải và tổng vệ sinh, khử khuẩn theo hướng dẫn sau khi tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

b) Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức bầu cử. Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu bầu cử để phòng chống lây nhiễm COVID-19.

c) Kẻ vạch, xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m giữa các cử tri; bàn, chỗ ngồi ghi phiếu bầu cử đảm bảo khoảng cách 2m.

d) Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa.

đ) Hướng dẫn cử tri cách thức bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

e) Căn cứ vào thực tế và hướng dẫn tại thời điểm bầu cử để sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử khi thực hiện nhiệm vụ.

g) Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp xúc gần nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu bầu cử.

h) Hướng dẫn cán bộ phục vụ, cử tri tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế.

i) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

k) Các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử theo quy định thì tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến với các cử tri này cần thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 và hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

2.2. Tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà

a) Chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động), phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn bằng cồn dạng phun sương, khẩu trang. Vận chuyển đến nhà người đang cách ly tại nhà (phối hợp với Tổ COVID-19 cộng đồng để thực hiện việc bỏ phiếu và giám sát người cách ly tại nhà).

b) Cán bộ của tổ bầu cử sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ trong khi làm nhiệm vụ.

c) Hướng dẫn người cách ly tại nhà cách thức bầu cử theo quy trình (tốt nhất là sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng rác sau khi dùng).

d) Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

đ) Xử lý khử khuẩn phiếu, bút và thước kẻ nếu dùng nhiều lần, hòm phiếu; xử lý khử khuẩn hòm phiếu và phương tiện vận chuyển trước và sau khi ra khỏi nhà.

e) Sau khi kết thúc bàn giao thùng phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý đúng theo quy định, sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi.

g) Cán bộ của tổ bầu cử tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế.

2.3. Tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

2.3.1. Tổ chức điểm bầu cử tại những nơi đủ điều kiện (phải được Ủy ban bầu cử tỉnh cho phép)

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 2.1, tại khoản 2, cụ thể:

***. Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện**

- Thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Đeo khẩu trang khi tham dự bỏ phiếu bầu cử.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

+ Thông báo kịp thời với Tổ bầu cử (hoặc tổ chức phụ trách bầu cử) nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri.

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

***. Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử**

- Thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

+ Kiểm tra vệ sinh môi trường, phun khử trùng phòng chống dịch khu vực bỏ phiếu bầu cử.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu bầu cử phải mở cửa phòng để tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng tại khu vực ra vào, bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVID-19.

+ Bố trí lực lượng đón tiếp, giám sát và đề nghị tất cả những người tham gia bỏ phiếu bầu cử mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi bỏ phiếu bầu cử.

+ Hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử. Bố trí các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

+ Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn y tế cử tri đến bỏ phiếu bầu cử, nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 thì chuyển sang nơi cách ly tạm thời để xử lý theo quy trình, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

+ Khuyến cáo, hướng dẫn ngồi giãn cách, hạn chế tiếp xúc và tập trung thành nhóm đông người tại khu vực bỏ phiếu bầu cử.

+ Bố trí phòng cách ly tạm thời cho các trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 với đủ các trang thiết bị phòng hộ cần thiết.

+ Xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 (các địa phương xây dựng quy trình tiếp nhận, vận chuyển và xử lý trường hợp này, vệ sinh khử khuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử).

+ Dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải và tổng vệ sinh, khử khuẩn theo hướng dẫn sau khi tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

- Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức bầu cử. Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu bầu cử để phòng chống lây nhiễm COVID-19.

- Kẻ vạch, xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m giữa các cử tri; bàn, chỗ ngồi ghi phiếu bầu cử đảm bảo khoảng cách 2m.

- Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa.

- Hướng dẫn cử tri cách thức bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

- Căn cứ vào thực tế và hướng dẫn tại thời điểm bầu cử để sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử khi thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp xúc gần nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Hướng dẫn cán bộ phục vụ, cử tri tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế.

- Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

- Các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử theo quy định thì tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến với các cử tri này cần thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 và hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

b) Căn cứ điều kiện thực tế để bố trí thùng phiếu ở vị trí phù hợp, có hàng rào ngăn cách.

c) Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử trong khi làm nhiệm vụ.

đ) Sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi dùng.

e) Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ của Tổ bầu cử.

g) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

2.3.2. Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 2.2, tại khoản 2, cụ thể:

- Chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động), phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn bằng cồn dạng phun sương, khẩu trang. Vận chuyển đến khu vực cách ly tập trung, cách ly xã hội hoặc phong tỏa (phối hợp với người có thẩm quyền để tổ chức bỏ phiếu).

- Cán bộ của tổ bầu cử sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ trong khi làm nhiệm vụ.

- Hướng dẫn cử tri tại khu vực cách ly tập trung, cách ly xã hội hoặc phong tỏa cách thức bầu cử theo quy trình.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

- Xử lý khử khuẩn phiếu, bút và thước kẻ nếu dùng nhiều lần, hòm phiếu; xử lý khử khuẩn hòm phiếu và phương tiện vận chuyển trước và sau khi ra khỏi khu vực.

- Sau khi kết thúc bàn giao thùng phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý đúng theo quy định, sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi.

- Cán bộ của tổ bầu cử tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế.

b) Sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi dùng.

c) Khử khuẩn hòm phiếu trước và sau khi ra khỏi khu cách ly tập trung, nơi cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

d) Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của Tổ bầu cử.

đ) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

2.3.3. Kiểm phiếu của các thùng phiếu

a) Bố trí nơi đặt thùng phiếu và xử lý khử khuẩn.

b) Phân công cán bộ kiểm phiếu riêng cho các thùng phiếu được đưa về từ khu cách ly tập trung, khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

c) Cán bộ tham gia kiểm phiếu phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, xử lý sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân.

d) Sau khi kết thúc kiểm phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý đúng theo quy định trước khi rời khỏi vị trí kiểm phiếu.

2.4. Tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hay xác định mắc COVID-19.

2.4.1. Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 2.3.2, tại khoản 2, cụ thể:

* Thực hiện các nội dung:

- Chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động), phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn bằng cồn dạng phun sương, khẩu trang. Vận chuyển đến bệnh viện, cơ sở y tế (phối hợp với nhân viên y tế có thẩm quyền và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế).

- Cán bộ của tổ bầu cử sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ trong khi làm nhiệm vụ.

- Hướng dẫn người bệnh cách thức bầu cử theo quy trình.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

- Xử lý khử khuẩn phiếu, bút và thước kẻ nếu dùng nhiều lần, hòm phiếu; xử lý khử khuẩn hòm phiếu và phương tiện vận chuyển trước và sau khi ra khỏi khu vực điều trị.

- Sau khi kết thúc bàn giao thùng phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý đúng theo quy định, sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi.

- Cán bộ của tổ bầu cử tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế.

* Sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi dùng.

* Khử khuẩn hòm phiếu trước và sau khi ra khỏi khu điều trị.

* Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của Tổ bầu cử.

* Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

b) Cán bộ y tế tại bệnh viện, cơ sở y tế hướng dẫn, trợ giúp Tổ bầu cử thực hiện để đảm bảo các quy định và quy trình bầu cử, phòng chống lây nhiễm COVID-19.

c) Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện bầu cử.

2.4.2. Kiểm phiếu của các thùng phiếu

Thực hiện các nội dung nêu ở trong 2.3.3, tại khoản 2 về kiểm phiếu của các thùng phiếu, cụ thể:

a) Bố trí nơi đặt thùng phiếu và xử lý khử khuẩn.

b) Phân công cán bộ kiểm phiếu riêng cho các thùng phiếu được đưa về từ bệnh viện, cơ sở y tế.

c) Cán bộ tham gia kiểm phiếu phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, xử lý sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân.

d) Sau khi kết thúc kiểm phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý đúng theo quy định trước khi rời khỏi vị trí kiểm phiếu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Sở Y tế

- Phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tình huống trong bầu cử; xây dựng quy trình, quy định của địa

phương dựa trên các quy định, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong triển khai Hướng dẫn về phòng chống dịch cũng như xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, kinh phí, triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch để đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện an toàn, đúng yêu cầu.

- Phối hợp các cơ quan có liên quan; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về phòng chống dịch Covid-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống Covid-19 đảm bảo phục vụ an toàn bầu cử.

- Phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh trong chỉ đạo các địa phương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, cơ sở vật chất năng lực xét nghiệm, xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo phục vụ bầu cử.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở thuốc, phương tiện cấp cứu, giường bệnh để thu dung, tổ chức cách ly và điều trị người bệnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa bàn đang có dịch, có nguy cơ bùng phát dịch để có các biện pháp xử lý kịp thời không để dịch bùng phát, lan rộng; kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày về tình hình dịch bệnh Covid-19 gửi về Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó phải làm rõ số lượng người thuộc đối tượng F0, F1, F2 theo địa bàn và cơ sở cách ly; Số người phải cách ly đến ngày 23/5/2021.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.

- Tổng hợp số lượng các đối tượng trong các khu cách ly tập trung, số lượng cử tri theo địa bàn (huyện, xã). Thực hiện chế độ báo cáo ngày về Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó xác định rõ số lượng cử tri phải cách ly đến ngày 23/5/2021.

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách các khu cách ly tập trung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho các tổ bầu cử thuộc các xã, phường có khu cách ly tập trung triển khai công tác bỏ phiếu bằng Hòm phiếu phụ.

3. Công an tỉnh

Bố trí lực lượng, phối hợp với các địa phương làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế trong thời gian diễn ra bầu cử. Làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để xem xét việc phân công cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn hòm phiếu tại điểm bầu cử và hòm phiếu phụ trong quá trình lấy phiếu những người cách ly tại nhà hoặc các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân Covid-19.

4. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ngay việc tập huấn về công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử, người tham gia phục vụ công tác bầu cử. Thời gian hoàn thành trước ngày 17/5/2021.

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng các clip mẫu hướng dẫn cách thức bầu cử theo các phương án, trường hợp.

5. Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, chỉ đạo bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, kinh phí, triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện an toàn, đúng yêu cầu.

- Chỉ đạo UBND, Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát cập nhật danh sách cử tri (theo ngày), trong đó đặc biệt quan tâm việc tăng giảm số lượng cử tri do cách ly y tế. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để rà soát, thống nhất về số lượng cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly do ngành y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri theo Hướng dẫn.

- Tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này, phổ biến, phối hợp tập huấn cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử, người tham gia phục vụ công tác bầu cử.

6. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam

- Tổ chức đợt tuyên truyền, truyền thông về phòng chống dịch bệnh phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế cho nhân dân khi tham gia bầu cử.

- Phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức và phối hợp giữa tuyên truyền về bầu cử và phòng chống Covid-19.

- Có các hướng dẫn trực quan về cách thức bầu cử theo các trường hợp nêu trong Hướng dẫn.

7. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh để bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

- Phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về phòng chống dịch Covid -19 trong cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn trên đến cán bộ, công chức, người lao động để phối hợp thực hiện khi tham gia bầu cử.

- Phối hợp các cơ quan chức năng, các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đảm bảo an toàn.

Trên đây là Hướng dẫn việc lập, bổ sung danh sách cử tri và phương án đảm bảo y tế phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng bầu cử Quốc gia;
- TTTU, TTHĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- BCĐ bầu cử tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Thành viên UBBC tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND; UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Ban chỉ đạo, UBBC các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ngành: Công an, Bộ CHQS tỉnh, Y tế, Nội vụ; Tài chính;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh (phối hợp thực hiện);
- Lưu: UBBC tỉnh.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Sơn